

**สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2563)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ในรอบ 6 เดือน**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม มาตรการ	ผลการดำเนินการ	มิติที่	สถานะ
1	มาตรการ “มาตรการจัดการ คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน”	- จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแจกจ่ายให้บุคลากร	1	แล้วเสร็จ
2	มาตรการ เสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการต่อต้านการ ทุจริต	-	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกัน การทุจริต	-	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	กิจการพัฒนาแผนและ กระบวนการจัดหาพัสดุ	-	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชน อบต.บ้านค่าย	-	1	ไม่สามารถดำเนินการ ได้
6	โครงการลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ	-แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ -ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่ อบต.ต้องปฏิบัติ -ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ	2	แล้วเสร็จ
7	มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน ราชการ	ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ หนังสือสั่งการ - จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและ ผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ และถือปฏิบัติ - จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ	2	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	มิติที่	สถานะ
8	มาตรการให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานตรวจสอบทั้ง ภาครัฐและองค์กรอิสระ	-การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน -รับการตรวจจากคณะทำงานตรวจการ ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี LPA -การรับตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ช.ตาม โครงการ ita	2	แล้วเสร็จ
9	กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ		2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	มาตรการมอบอำนาจเจ้า พนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.2522		2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	กิจกรรม การออกระเบียบ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขอ บบต.บ้านค่าย	-จัดทำบันทึกจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ -แจ้งเวียนให้ทราบภายในทุกส่วนราชการ -จัดทำร่างระเบียบฯว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร -จัดทำร่างประกาศฯเรื่องค่าธรรมเนียมการทำ สำเนาและรับรองสำเนา -จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร -จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสารและจัดวาง เอกสารตามที่กฎหมายกำหนด	3	แล้วเสร็จ
12	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการเงิน การ คลัง พัสตุ และทรัพย์สินของ อบต.บ้านค่าย		3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	มาตรการแต่งตั้งตัวแทน ประชาคมเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้าง	-ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ ตามระเบียบฯ -ฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความ เข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยพัสดุ	3	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม มาตรการ	ผลการดำเนินงาน	มิติที่	สถานะ
14	กิจกรรมติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน มาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบกำกับดูแลการ บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย		4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	มาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบกำกับบริหารงาน บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย		4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบกฎหมาย ท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น		4	ไม่สามารถดำเนินการ ได้
17	มาตรการเฝ้าระวังการ คอร์รัปชันโดยภาค ประชาชน		4	อยู่ระหว่างดำเนินการ